

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh.

Ảnh: TẮT ĐẠT

Sáng ngày 10/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt bài viết, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển khai một số văn bản của trung ương, của tỉnh.

Dự hội nghị tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy và UBND tỉnh có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Hội nghị được kết nối với 274 điểm cầu trong toàn tỉnh và trên 27.000 đại biểu tham dự.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Các nội dung quán triệt tại hội nghị đều là những nội dung rất quan trọng, vì vậy đề nghị đại biểu ở các điểm cầu khi nghiên cứu, học tập cần tập trung nắm vững mục đích, yêu cầu; các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo; hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu sâu vấn đề cũng như những công việc phải làm; trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng chí đề nghị sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung bài viết, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động sát, đúng với thực tiễn của cơ quan, địa phương, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định rõ nhiệm vụ của bản thân để triển khai thực hiện cho tốt. Các ban đảng, cơ quan ủy ban kiểm tra, cấp ủy

các cấp thường xuyên theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện của từng tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Xây dựng nền ngoại giao toàn diện với 3 trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu nội dung tác phẩm Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam". Đồng chí nhấn mạnh tác phẩm thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; là minh chứng cho bước trưởng thành, phát triển về tư duy và thành tựu của đối ngoại, ngoại giao Việt Nam. Nội dung tác phẩm gồm 3 phần, trong đó phần thứ nhất nói về vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện tư duy chiến lược của Đảng về đường lối, chính sách đối ngoại, ngoại giao Việt Nam. Nội dung phần thứ hai tập trung khẳng định đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Phần thứ ba là đầu ấn đến ngoại, ngoại giao, là đánh giá cao của bạn bè quốc tế đối với những thành tựu đối ngoại nổi bật, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã đạt được trong gần 40 năm đổi mới; khẳng định mong muốn của các nước đối tác, bạn bè quốc tế về việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối ngoại song phương với Việt Nam và sự ủng hộ chân thành đối với mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam đến năm 2025, 2030 và tầm nhìn 2045. Việc tuyên truyền, quán triệt nội dung tác phẩm có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đưa nội dung tư tưởng lớn về đối ngoại, ngoại giao của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống có hiệu quả; tiếp tục xây dựng nền ngoại giao toàn

diện với 3 trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng

Giới thiệu nội dung bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vàng của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Bài viết của Tổng Bí thư có ý nghĩa và giá trị vô cùng sâu sắc, khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; tăng cường niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của đất nước, dân tộc; cũng như nêu cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị, tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước và cách mạng của toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Bài viết được kết cấu thành 3 phần, trong đó ở 2 phần đầu, Tổng Bí thư đã tái hiện và khẳng định tinh thần truyền thống về vang của Đảng từ khi Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đến khi Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh; tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; xây dựng đất nước ta ngày càng giàu hơn, to đẹp hơn. Trong phần 3, bài viết đã chỉ ra những bài học kinh nghiệm cần được tiếp tục quán triệt; những nhiệm vụ cần được tiếp tục thực hiện trong giai đoạn tiếp theo nhằm phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng về vang, quyết tâm thực hiện thành tựu quốc tế; xây dựng đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

Việc tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội

dung bài viết của Tổng Bí thư không chỉ góp phần khơi dậy niềm tự hào, tự tin son sắt của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và dân tộc Việt Nam anh hùng. Qua đó còn tạo sức lan tỏa, củng cố niềm tin, sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định, kiên trì con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc.

Định hướng chiến lược cho sự phát triển của tỉnh

Cũng tại hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Vũ Kim Cừ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của Quy hoạch tỉnh. Theo đó, Quy hoạch tỉnh giúp định hướng chiến lược cho sự phát triển của tỉnh; là căn cứ pháp lý quan trọng để xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển trong từng giai đoạn cụ thể; là công cụ hữu hiệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quy hoạch tỉnh đã xác định rõ quan điểm, phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển theo hướng hài hòa và bền vững; định hình không gian phát triển của tỉnh trong mối liên kết chặt chẽ hữu cơ với các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng và khu vực Bắc Trung Bộ. Theo đó, định hướng không gian phát triển gồm 1 trung tâm (là thành phố Thái Bình và vùng phụ cận), 3 không gian kinh tế - xã hội (khu vực ven biển, khu vực ngoại biên và khu vực phía Nam), 3 hành

lang kinh tế (hành lang kinh tế phía Đông, hành lang kinh tế phía Tây Bắc và hành lang kinh tế Đông Bắc - Tây Nam). Đồng chí cũng đi sâu phân tích những định hướng lớn tạo đột phá phát triển được xác định trong Quy hoạch tỉnh với 4 trụ cột tăng trưởng, trong đó: Nông nghiệp được xác định là trụ cột quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, đồng thời hướng tới xây dựng Thái Bình trở thành trung tâm sản xuất nông nghiệp hàng đầu của vùng đồng bằng sông Hồng. Xây dựng tỉnh trở thành trung tâm công nghiệp theo hướng hiện đại, hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp, năng lượng hàng đầu vùng đồng bằng sông Hồng, đồng thời là địa bàn trung chuyển và trung tâm phân phối hàng hóa của khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ. Xây dựng các khu đô thị xanh - sạch - đẹp, trong lành, đáng sống cho người dân. Phát triển toàn diện Khu kinh tế Thái Bình thành hạt nhân, là trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Quy hoạch tỉnh cũng xác định 3 khâu đột phá then chốt đó là: Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối trong tỉnh và với các trung tâm kinh tế của vùng duyên hải Bắc Bộ; xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh; đẩy mạnh phát triển ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, chú trọng ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ sau thu hoạch và chế biến phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân.

Tại hội nghị, một số chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư được quán triệt bằng văn bản gồm: Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 5/1/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 5/2/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/1/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 1/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 10/4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Theo các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đồng chí Vũ Kim Cừ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được điều động nhận công tác tại Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh; đồng chí Thái Thị Thu Hương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thái Thụy được điều động nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được điều động nhận công tác tại huyện Thái Thụy, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy; đồng chí Đinh Thị Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn được điều động nhận công tác tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Trương Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh được điều động nhận công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm; đồng thời nhấn mạnh Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiên cứu, cân nhắc rất kỹ lưỡng và đặt nhiều kỳ vọng vào các đồng chí. Đồng chí đánh giá cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác của các đồng chí được điều động, bổ nhiệm đợt này và đề nghị các đồng chí trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm trong quá trình công tác trước đây, nhanh chóng tiếp cận công việc, không ngừng học hỏi, trao đổi thêm kinh nghiệm để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị tập thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan có các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm tích cực giúp đỡ các đồng chí trên cương vị mới hoàn thành tốt nhiệm vụ; tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Kim Cừ đại diện các đồng chí được điều động, bổ nhiệm hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, không ngừng học hỏi, vận dụng những kinh nghiệm thực tiễn qua quá trình công tác hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cùng tập thể cơ quan, đơn vị đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

ANH ĐÀO

Nguy cơ gia tăng các bệnh truyền nhiễm, có thể bùng phát thành dịch lớn

Chiều ngày 10/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh với các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có lãnh đạo Sở Y tế và đại diện một số đơn vị y tế trong tỉnh.

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), hiện nay các bệnh truyền nhiễm lưu hành tại Việt Nam có bản được kiểm soát. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình bệnh truyền nhiễm trên thế giới đang diễn biến phức tạp, ở một số tỉnh, thành phố trong nước, bệnh có vắc-xin phòng bệnh bắt đầu có xu hướng tăng. Một số bệnh lưu hành vẫn ghi nhận số mắc ở mức cao như: tay chân miệng, sốt xuất huyết. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã ghi nhận trường hợp tử vong do A(H5N1) tại tỉnh Khánh Hòa và trường hợp đầu tiên mắc cúm A(H9N2) tại tỉnh Tiền Giang. Bộ Y tế nhận định, thời điểm chuyển mùa hiện nay, nguy cơ gia tăng các bệnh truyền nhiễm rất cao, diễn biến khó lường, có thể bùng phát thành dịch lớn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, phát hiện sớm các ca bệnh, báo cáo Bộ Y tế để có những chỉ đạo kịp thời trong phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường tiêm vắc-xin phòng bệnh bắt đầu có xu hướng tăng, thành phố tổng hợp trình UBND tỉnh, thành phố phê duyệt nhu cầu về vắc-xin gửi Bộ Y tế trước ngày 30/6. Sở y tế báo cáo UBND các tỉnh, thành phố bố trí kinh phí cho hoạt động y tế dự phòng, nhất là phòng, chống dịch và tiêm vắc-xin phòng bệnh. Cục Y tế dự phòng kịp thời cập nhật tình hình dịch bệnh trong nước, quốc tế; thường xuyên báo cáo, tham mưu các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; đón đầu triển khai các hoạt động tiêm chủng... Các vụ, cục thuộc Bộ Y tế theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

HOANG LANG

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Hưng Hà nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong hai ngày 9 - 10/4, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) huyện Hưng Hà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đơn vị được Hội LHTN tỉnh chọn làm điểm cấp huyện.

Nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào thanh niên của huyện Hưng Hà đạt nhiều kết quả nổi bật. Các cơ sở hội tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo, có nhiều nét mới đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, thanh niên và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đã có sự phát triển mạnh mẽ. Các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng ngày càng được chú trọng, chăm lo tốt hơn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp cho hoạt động hội đến gần hơn với thanh niên, phát huy vai trò và sự cống hiến của thanh niên. Trong đó, các cấp hội tư vấn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.600 người; giới thiệu việc làm cho 2.548 thanh niên, trong đó có trên 800 thanh niên được giới thiệu việc làm ổn định; 100% các ủy ban hội cơ sở xây dựng mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế; xã hội hóa các nguồn lực xây dựng 3 công trình thanh niên (mỗi công trình từ 50 triệu đồng trở lên); hàng năm, mỗi cơ sở hội có ít nhất 2 hoạt động giúp đỡ trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, Hội LHTN huyện Hưng Hà đặt mục tiêu: Hàng năm, 100% tổ chức hội LHTN các cấp và 100% các tổ chức khác của thanh niên phát động phong trào và huy động thanh niên hưởng ứng, tham gia các hoạt động tình nguyện. 100% cơ sở hội tổ chức học tập, thực hành các kỹ năng sống cho hội viên, thanh niên; 100% các cấp bộ hội áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều phối hoạt động của thanh niên tình nguyện. Hàng năm, trên 300 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp và hỗ trợ duy trì ít nhất 2 xã triển khai chương trình mô hình xã sản phẩm (OCOP) và có sản phẩm của thanh niên đạt chuẩn OCOP.

KUẬN QUANG

Thượng tá Trần Văn Nguyên, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Tiên Hải



Qua nghe giới thiệu nội dung tác phẩm Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị, tôi thấy rằng các hoạt động đối ngoại theo tinh thần "ngoại giao cây tre" đã củng cố vững chắc cục diện đối ngoại để Việt Nam có môi

trường hòa bình, ổn định, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, phát triển kinh tế - xã hội. Trước những biến động phức tạp của tình hình quốc tế, ngoại giao "cây tre Việt Nam" vẫn giữ vững thế ổn định và vươn lên nhờ "gốc vững" là kiên định độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, vì lợi ích quốc gia - dân tộc; đồng thời uyển chuyển, linh hoạt, sáng tạo trong sách lược, ứng xử với phương châm "dĩ bất biến, ứng vạn biến", bình đẳng, hợp tác cùng có lợi. Qua đó, Việt Nam đã khẳng định một quốc gia bản lĩnh, chân thành, thủy chung, tin cậy và có trách nhiệm; đồng thời, tạo thuận lợi cho phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh thế giới có nhiều yếu tố khó lường hiện nay. Sau hội nghị, trên cương vị là cán bộ quân sự, tôi sẽ tiếp tục học tập, nghiên cứu quan điểm "ngoại giao cây tre", vận dụng lý thuyết mối quan hệ "đối tác", "đối tượng" trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng khu vực phòng thủ và nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Ông Đặng Xuân Cường, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tiên Đức (Hưng Hà)



Bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vàng của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tái hiện những trang sử hào hùng của dân tộc từ khi Đảng ra đời. Những nhận định, đánh giá có tính

khái quát của Tổng Bí thư trong bài viết đã bồi đắp thêm cho tôi cũng như các cán bộ, đảng viên khác niềm tự hào về truyền thống về vang của Đảng từ khi ra đời cho đến nay. Niềm tự hào đó chính là hành trang để mỗi cán bộ, đảng viên tận dụng những thời cơ, vượt qua những thách thức, tiếp tục vững bước dưới lá cờ về vang của Đảng. Trong thời gian tới, Đảng ủy xã sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung bài viết của Tổng Bí thư đến các chi bộ, các tổ chức trong hệ thống chính trị với nhiều hình thức, nội dung phong phú như: thông qua các hội nghị, hệ thống truyền thanh, qua các nhóm Zalo khối Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, qua "Sổ tay đảng viên điện tử", trong sinh hoạt chi bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Từ đó tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung bài viết đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Ông Nguyễn Quang Thường, Chủ tịch UBND xã Đông Xá (Đông Hưng)



Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là một bản quy hoạch tổng hợp có cơ sở luật pháp, hàm lượng tri tuệ, khoa học và tinh thần tiên cao; chứa đựng nhiều thông điệp lớn và kỳ vọng cao vào mục tiêu và vị thế tương lai của tỉnh. Tôi tin rằng với hàng loạt các nhiệm vụ, giải pháp mà Quy hoạch tỉnh đã đề cập, công với sự

quyết tâm triển khai thực hiện ngay sau khi quy hoạch được phê duyệt của cả hệ thống chính trị, trong tương lai không xa, tỉnh Thái Bình sẽ trở thành một cực tăng trưởng mới trong khu vực đồng bằng sông Hồng, có nền kinh tế phát triển và là nơi đáng sống trên chặng đường hội nhập và phát triển. Để góp phần cùng các cấp, các ngành sớm hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Quy hoạch tỉnh tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế, các dự án ưu tiên của tỉnh để các nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhân dân tìm kiếm, nắm bắt tư duy, tầm nhìn, không gian phát triển mới của tỉnh; thông qua đó thúc đẩy thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh. Đồng thời nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao để thực hiện tốt Quy hoạch tỉnh.

ĐÀO QUYN